



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี  
ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ  
ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ  
พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน  
๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้ดำเนินการพิจารณา  
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ  
รับสมัคร จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระศักดิ์ พลนาคุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567)

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
02516003	นายภัทรศักดิ์ บะคะ	รหัสประจำตัวผู้สมัคร 02516003
		ห้องสอบที่ 6
		อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135
		โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ถนนองค์การฯ สาย 1
		ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
		จังหวัดชัยภูมิ

